

เอกสารอ้างอิง



ภาษาไทย

- ดุขฎิพร ชำนิโรตสานต์ "อนุพากย์ในภาษาไทย" วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2512
- นววรรณ พันธุมเมธา ไวยากรณ์ไทย กรุงเทพฯ รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์, 2526
- เพียรศิริ วงศ์วิมานนท์ รายงานการวิจัย : การวิเคราะห์โครงสร้างความในภาษาไทย ข้อเขียน
ประเภทแสดงความคิดเห็นในสาขามนุษยศาสตร์ 2533
- วิจิตรน ภาณุพงศ์ โครงสร้างภาษาไทย ระบบไวยากรณ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2532
- อุปกิตศิลปสาร, พระยา หลักภาษาไทย พระนคร : สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 25 33

ภาษาอังกฤษ

- Eknyom, Peansri (Vongvipanond) 1982 A Study of Informational Structuring in Thai Sentences Unpublished Doctoral, Dissertation, University of Hawaii
- Charles J.Fillmore 1968 Universal in Linguistic Theory Emmon Bach/Robert T.Harnis (ed) The University of Texas at Austin
- Halliday, M A K 1976 Halliday, System and Function in Language. G.R Kress (ed.) London: Oxford University Press
- Leech, Geoffrey 1981 An Introduction to Functional Grammar Edward Arnold, USA
- Hooper, B. 1975 On Assertive Predicates In Kimball.
- Lewis, C.I. 1946 An Analysis of Knowledge and evaluation, La Salle III. The Open Court Publishing Co..
- Longacre, Robert E. 1983. The Grammar of Discourse. New York : Plenum Press
- Lyons, John. 1977 Semantics Vol. I, II Cambridge Cambridge University Press
- Rescher, N. 1968. Topics in Philosophical Logic Dordrecht Reidel
- Ullman, S. 1970 Semantics : An Introduction to The Science of Meaning Oxford Basil Blackwell
- Von Wight, E.H. 1951 An Easy in Modal Logic. Amsterdam : North Holland
- Werth, Paul. 1984 Focus, Coherence and Emphasis London : Croom Helm

ต้นฉบับ หน้าขาดหาย

ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย

สาขา : มนุษยศาสตร์ (5 บทความ)

หน่วยแสดงทัศนะ	รูปภาพที่ปรากฏ	นิเวศวิทยา จากนิราศสุนทรภู่ : วิพธ โสภางค์
อาจ	คำ	2 แนวการศึกษาอาจกล่าวได้กว้าง ๆ หลายด้าน อาทิ ด้านวรรณศิลป์ ด้านโลกทัศน์ ด้านประวัติของผู้แต่ง เป็นต้น
ข้อที่น่าสังเกตก็คือ	อนุพากย์	3 ข้อที่น่าสังเกตคือรายละเอียดต่างๆ ที่ปรากฏในนิราศนั้น ตรงกับผลการวิจัยเรื่องปาชายเลน ที่นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันในสาขาวิชาดังกล่าวได้ศึกษารวมรวมไว้
กล่าวได้(ว่า)	อนุพากย์	17 กล่าวได้ ว่าปาชายเลนเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญแหล่งหนึ่ง
น่า	คำ	46 ไม่ปะโลงในที่นี้ น่าจะเป็นไม้ไปรง
นำสันนิษฐานได้(ว่า)	อนุพากย์	47 นำสันนิษฐานได้ ว่าเป็นการออกเสียงเพี้ยนไปคือ แทนที่จะเป็นเสียงควบกล้ำ ปร หนึ่งพยางค์ก็กลายเป็นสองพยางค์ และออกเสียง ร เป็น ล ไป
คงจะ	คำ	77 เรือคงจะผ่านเข้าไปไกลๆ จนถึงขั้นสัมผัสและต้องตันไม้และสัตว์ เหล่านั้นได้
อาจ	คำ	105 การที่ปาชายเลนเปลี่ยนแปลงไปเองตามธรรมชาติ นั้น อาจเกิดขึ้นได้เมื่อน้ำพัดพาดินมาสะสมทับถมไปเรื่อยๆ
น่าสังเกต(ว่า)	อนุพากย์	125 น่าสังเกต ว่าในระยะเวลาเพียง 4 ปี ปาชายเลนมีอัตราการลดลง 2 %
คงจะ	คำ	128 ถ้าจะลองคำนวณย้อนหลังไปจนถึงปีพ.ศ.2376 อันเป็นปีที่สุนทรภู่แต่งนิราศพระแท่นดงรัง ก็คงจะได้ตัวเลขการสูญเสียปาชายเลนเป็นจำนวนที่น่าตกใจทีเดียว
อาจ	คำ	128 นิเวศวิทยา จากนิราศสุนทรภู่จึงอาจนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้ในการศึกษาสภาพเดิม และสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปของสภาวะนิเวศน์

หน่วยแสดงทัศนะ	รูปภาพที่ปรากฏ	นิทานวิพากษ์สังคมของวอลแตร์ : อนงค์นาฏ เมธาคณวุฒิ
ความจริงแล้ว	วลี	25 ความจริงแล้ว ที่วอลแตร์แทรกเข้าไปนั่นล้วนแต่เป็นปัญหาหนัก ทั้งสิ้น
พอ	คำ	33 สิ่งที่วอลแตร์วิพากษ์ในสังคม พอ จะแยกได้ออกเป็นการคลังลัทธิ อวิชา การมองโลกในแง่ดีและพรหมลัทธิ อภิปรัชญา ความยุติธรรมในสังคม และการใช้อำนาจในทางที่ผิด
จะเห็น(ว่า) คง ที่แท้จริงแล้ว	อนุพากย์ คำ วลี	41 จะเห็น ว่าวอลแตร์เอาการแตกแยกของทั้งสองนิกายที่เป็นเรื่อง นักหนาสาหัสมาเขียนดู จนกลายเป็นเรื่องไร้สาระ ซึ่งวอลแตร์ก็ คง ต้องการจะให้เห็นว่า ที่แท้จริงแล้ว การวิวาทกันของคาซอลิก กับโปรเตสแตนต์เป็นเรื่องไร้สาระที่น่าสมเพชจริงๆ)
น่าจะ	คำ	61 แม้ว่าคนเราจะไม่สามารถทำลายความมั่งคั่งของแต่ละบุคคลให้สิ้นซากไปได้ แต่อย่างน้อยก็น่าจะพยายามให้ลดลง
ย่อมจะ	คำ	82 วอลแตร์ต้องการชี้ให้เห็นว่า การเชื่อมั่งคั่งในสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่ใช้เหตุผล ย่อม จะก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมอย่างเช่นในกรณีนี้ที่ความบริสุทธิ์ต้องมาเสียชีวิตไป
อาจจะ	คำ	83 หรือความมั่งคั่งบางอย่าง อาจจะ ไม่ได้ก่อให้เกิดผลเสียอะไรอย่างเห็นได้ชัด
ความจริง ย่อมจะ	วลี คำ	88 ความจริง ถ้าใช้เหตุผลเพียงเล็กน้อย ก็ ย่อม จะคิดได้ว่าเป็นเรื่องไร้สาระ
ย่อมจะ	คำ	89 ถ้าคนเรายังยึดมั่นอย่างไร้สาระเช่นนี้ ก็ ย่อม จะไม่มีทางบรรลุถึงปัญญาได้
ดู	อนุพากย์	140 แต่เหตุการณ์ต่อมาในชีวิตของเขา ดู จะตรงข้ามกับที่ครูสอนทั้งสิ้น
จะเห็น(ว่า)	อนุพากย์	152 จะเห็น ว่าวอลแตร์ตั้งใจที่จะให้เรื่องดีดัดเฟชิญกับไซคร้ายนานาชนิด
คงจะ	คำ	174 วอลแตร์ คง จะได้เคยตั้งคำถามแบบนี้กับตัวเองบ่อยๆ เช่นเดียวกับที่ชาติกถามต่อเทพเจ้าเจสราต์ ที่ได้แปลงตัวเป็นทาสีมาเพื่อให้บุตรเรียนแก่เขา

ย่อม:	คำ	184 เพียงเท่านั้นผู้อ่านก็ย่อมจะทราบดีว่า คำถามที่ยังค้างอยู่ในใจของชาดิกก็คือ ถ้าเทพเจ้าหรือพรหมลิขิตมีจริง เมตตากจรุนจจริง เหตุใดจึงไม่ประทานโลกอันสมบูรณ์ที่มีแต่ความดีงามนั้นให้แก่มนุษย์เล่า
อาจจะ	คำ	197 คนสมัยนี้อาจจะไม่เห็นด้วยกับวอลแตร์
คงจะ	คำ	213 ถ้าจะถามว่าวอลแตร์เกลียด อะโรมากที่สุดในชีวิต คำตอบก็คงจะเป็นความมอยุติธรรมในสังคม และการใช้อำนาจอย่างผิดๆ
คงจะ	คำ	237 ถ้ามุ่งแต่โจมตีฝ่ายเดียว นิทานของวอลแตร์ก็คงจะเป็นนิทานคำสอนที่ด้อยคุณค่าไปมาก
คงจะ	คำ	238 วอลแตร์ก็คงจะไม่ได้รับ การยกย่องมากมายดังที่เป็นอยู่
คงจะ	คำ	239 ใครๆ ก็คงจะเห็นเขาเป็นเพียง แต่นักเขียนที่ใช้ปากกาทำลายความเลียดสีประชดประชันอันเจ็บแสบและมองโลกในแง่ร้าย
จะพบ(ว่า)	อนุพากย์	240 จะพบ ว่าวอลแตร์ มักจะให้ข้อเสนอเชิงสร้างสรรค์ (Propositions Constructives) ไว้ในตอนจบของนิทานแทบทุกเรื่อง
เห็นจะ	คำ	242 คำตอบที่ดีที่สุดเห็นจะอยู่ในตอนจบของเรื่องก็องดีด
อาจ	คำ	247 เราอาจตีความได้ว่า โลกเราจะอัปลักษณ์น้อยกว่าที่เป็นอยู่ ถ้าคนบนโลกต่างทำงานกันคนละไม้ละมือ
อาจจะ	คำ	251 อาจจะมีคนถามว่า ทำไมทางแก้ไขจึงต้องเป็นการทำงาน
กล่าวได้(ว่า)	อนุพากย์	254 กล่าวได้ว่า วอลแตร์มิได้ยืนอยู่ข้างการมองโลกในแง่ร้ายอย่างสมบูรณ์แบบ (Pessimisme integrals) เช่นเดียวกับปาสกาล (Pascal)
จริงอยู่(ว่า)	อนุพากย์	255 จริงอยู่ ว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการมองโลกในแง่ดีอย่างไลบ์นิทซ์ วูฟ หรือรุสโซ แต่เขาก็ไม่เห็นด้วยกับการจะมานั่งคิดตรึงตรองอยู่กับความช้าความเลวของโลกนี้โดยไม่ทำอะไร
แน่ที่สุด(ี่)	อนุพากย์	274 ในเรื่องก็องดีด วอลแตร์พาดพิงถึงระบบเซ็นเซอร์อันเข้มงวดของฝรั่งเศสเพื่อสนับสนุนเสรีภาพในการแสดงออกของแต่ละบุคคล แน่ที่สุด ี่วอลแตร์จะต้องอ้าง เป็นตัวอย่าง

ย่อ	คำ	280 ผู้อ่านย่อคิดได้ทันทีว่า ประเทศอิตาลีในที่นี้ ก็หมายถึงฝรั่งเศสนั่นเอง
แน่นอนที่สุด(ว่า) เห็น จะ	อนุพากย์ คำ	288 แน่นอนที่สุด ว่าเมื่อคนมีพฤติกรรมอันเกิดจากความไม่รู้ มุ่งงายไร้เหตุผล สิ่งที่จะแก้ไขได้ก็เห็นจะมีแต่เหตุผลเพียงประการเดียว ดังเช่นพฤติกรรมของหญิงหม้ายในอาราเบียที่กระโดดเข้ากองไฟตายตามสามี
อาจกล่าวได้ว่า)	อนุพากย์	304 อาจกล่าวได้ ว่าวิทยาศาสตร์เป็นความหวังใหม่ ของปรัชญาเมธีในสมัยนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งของ วอลแตร์
หน่วยแสดงทัศนะ	รูปภาษาที่ปรากฏ	สเตฟานส์ไวท์ นักเขียนที่โลกลิ้ม : วรรณมา แสงอร่ามเรื่อง
น่าเสียดาย(ที่)	อนุพากย์	9 น่าเสียดาย ที่ปัจจุบันไม่ค่อยมีใครสนใจงานเขียนของเขา
อาจจะ	คำ	23 ผู้ที่เคยเกลียดชังพระนาง เมื่อได้อ่านงานของสไวท์แล้ว ก็ อาจจะ เข้าใจถึงจิตใจและการกระทำของพระนาง
อาจ	คำ	189 ดังกล่าวแล้วว่าผลงานของสเตฟาน สไวท์ได้ถูกละเลยไปในปัจจุบัน อาจ เป็นเพราะเนื้อหาในนวนิยายของเขาส่วนใหญ่ไม่สอดคล้องเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ของโลก
หน่วยแสดงทัศนะ	รูปภาษาที่ปรากฏ	ภาษาของเรา พระเจ้าเหา : จันทงค์ ทองประเสริฐ
อาจ	คำ	56 คำว่าสยามก็ อาจ เป็นชื่อที่ชาวอินเดียตั้งให้แก่พวกเราในฐานะที่มีผิวคล้ำ เพราะคำว่า 'สยาม' ในภาษาสันสกฤตแปลว่า สีคล้ำ ก็ได้
อาจ	คำ	104 ท่านผู้อ่านที่ปรารถนาจะอ่านเรื่อง 'ภาษาถิ่นตระกูลไทย' โดยละเอียด ก็ อาจ ติดต่อสอบถามที่สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล หรือตามร้านหนังสือใหญ่ๆ โดยทั่วไป

จะเห็นได้(ว่า)	อนุพากย์	108 จากเรื่อง 'ภาษาถิ่นตระกูลไทย' ดังกล่าวนั้น จะเห็นได้ ว่าภาษาไทยกลุ่มตะวันออกที่พูดกันในจีนและ เวียดนามนั้น มิได้มีเฉพาะพวก 'จวง' เท่านั้น ยังมี ภาษาจุงเจีย ภาษาตุงเจีย เป็นต้นอีกด้วย
ข้อสำคัญก็คือ	อนุพากย์	109 ข้อสำคัญก็คือ คนไทยเหล่านี้พูดภาษาไทย ไม่ใช่ ภาษาจีน เพราะฉะนั้นคนไทยก็เป็นคนไทย คนจีนก็ เป็นคนจีน
อาจ	คำ	110 แต่คนไทยก็อาจถูกคนจีนกลืนได้หมด ถ้าหากเลิก พูดภาษาไทย หรือพูดภาษาไทยไม่ได้แล้ว
หน่วยแสดงทัศนะ	รูปภาษาที่ปรากฏ	วรรณกรรมกับชะตากรรมของมนุษย์ : อนุช อาภาภิรม
กล่าวกัน(ว่า)	อนุพากย์	120 กล่าวกัน ว่าสิ่งที่แน่นอนคือความไม่แน่นอน ซึ่งย่อม ก่อปัญหาให้แก่ความหมายเป็นอย่างมาก
ดูเหมือน	อนุพากย์	19 ในอีกทางหนึ่ง ถ้ามนุษย์แสวงหาสิ่งที่ห่างไกลจากชี วิต เช่นความหมายของจักรวาล เขาก็ดูเหมือนจะห่าง ไกลจากความหมายออกไป
อาจ	คำ	21 มันอาจเป็นเพียงการเกิดใหม่หรือ การเปลี่ยนวิถี ชีวิตใหม่ อันเป็นจุดแห่งความระทึกใจ
อาจจะ	คำ	24 อีกสิ่งหนึ่งที่คู่กันก็คือสิ่งที่ใหญ่กว่าชีวิต ซึ่งอาจจะ เป็นธรรมชาติ เช่น ไฟ เทพเจ้า พระเจ้า อุดมการณ์ องค์การ สังคม หรือกระทั่งความรัก
อาจจะ ดูเหมือน	คำ อนุพากย์	28 และนี่ก็อาจจะเป็นความขัดแย้งที่แก้ไม่ตก แม้ว่า จะได้ทำลายชนชั้นไปแล้ว เพราะว่าคุณเหมือนมนุษย์จะ ไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระเอก (หรือ คิดว่าตนเป็นพระเอก) ได้
อาจจะ	คำ	33 งานวรรณกรรมในด้านสำคัญนั้นก็คือ งานเขียนที่ ฉายแสงหรือ พยายามค้นคว้าเกี่ยวกับชะตากรรมของ มนุษย์ ซึ่งอาจจะเป็นคนๆ หนึ่ง กลุ่มหนึ่ง หรือของ มนุษย์โดยรวม ก็ได้

ยอม อาจ	คำ คำ	37 เรา ยอม ไม่ อาจ เพียงสะท้อนความเป็นจริง หรือเอา วรรณกรรมไปรับใช้อะไร ถ้าหากเขาต้องการจะสร้าง งานที่ยิ่งใหญ่ขึ้น
อันที่จริงแล้ว	วลี	60 อันที่จริงแล้ว มนุษย์โดยทั่วไปไม่ต้องการเป็น กระจกเงา แต่ต้องการเป็นพระเอก
ยอม	คำ	69 ในฐานะเป็นคนเขาก็ ยอม มีชะตากรรมอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างที่ร่วมกัน
ดูเหมือน	อนุพากย์	82 ดูเหมือน ผู้คนก็ไม่นิยมอ่านด้วย
อาจจะ	คำ	91 มัน อาจ จะมีชะตากรรมตัวเดียวหรือหลายตัวก็ได้
อาจจะ	คำ	92 ตัวชะตากรรม อาจ จะเป็นพระเจ้า หรืออำนาจเงิน ลับ เช่นในมหากาพย์ต่างๆ
อาจ	คำ	93 ตัวชะตากรรม อาจ เป็นผู้ใหญ่ในแผ่นดิน
อาจจะ	คำ	94 หรือตัวชะตากรรม อาจ จะเป็นเหตุการณ์หรือสภาพ การณ์อย่างหนึ่ง
อาจจะ	คำ	95 และตัวชะตากรรม อาจ จะขึ้นอยู่กับตัวละครเองเป็น สำคัญ ซึ่งอาจแบ่งออกเป็น 2 พวกใหญ่ๆ
ดูเหมือน(ว่า)	อนุพากย์	96 และอีกอย่างหนึ่ง ดูเหมือน ว่าจะตากรรมอยู่ในความ เร้นลับ
ยอม	คำ	103 แต่วรรณกรรมที่ดีเด่นของทุกชนชั้น ยอม คงความ สำคัญในตัว ของมัน
ยอม	คำ	119 และ ยอม ได้รับความเพลิดเพลินอยู่บ้างไม่ มากนักน้อย
เห็นได้ว่า	อนุพากย์	125 เห็นได้ว่า ชะตากรรมใหม่ตามที่มาร์กซพรรณนาถึง นี้ อีกนานนักหนากว่าจะเป็นจริง
ดูเหมือน	อนุพากย์	131 ในเรื่องคลื่นลูกที่สามของทอฟ เฟลอร์ พยายาม วาดภาพอันเป็นชะตากรรมเพื่อฝันอีกอย่างหนึ่ง ซึ่ง ดูเหมือน กำลังเกิดขึ้นในโลก สังคมนิยมและโลกทุนนิ ยม โดยเฉพาะในโลกสังคมนิยม
ที่สำคัญคือ อาจจะ ยอมจะ	อนุพากย์ คำ คำ	136 ที่สำคัญคือ มันจะลดด้านที่เป็นศิลปะลงไป อาจ จะมีเทคนิคสูงขึ้น แต่ความเป็นศิลปะที่แอบตัว เองอยู่ในความเร้นลับ ยอม ลดลง

สาขา : สังคมศาสตร์ (5 บทความ)

หน่วยแสดงทัศนะ	รูปภาพที่ปรากฏ	พลวัตของทุนในเศรษฐกิจไทยยุคใหม่ : วิวัฒน์ชัย อัครถาวร
ดู	อนุพากย์	13 อย่างไรก็ตาม 'ความคล่องจอง' ดูจะมีมากกว่า 'ความขัดแย้ง' ในระยะที่ผ่านมา
อาจ	คำ	17 ในอีกแง่มุมหนึ่ง การสะสมก็ อาจหมายถึงการสะสมอำนาจทางธุรกิจที่มักทำควบคู่ไปกับการสะสมอำนาจทางการเมือง โดยการแทรกตัวของฝ่ายทุนเข้าไปในกลไกรัฐ ซึ่งมีปรากฏให้เห็นเด่นชัดขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา
อาจ	คำ	20 เงื่อนไขเหล่านี้ได้ค่อยๆ นำไปสู่สถานะการรวมศูนย์และการกระจุกตัวของทุน จนอาจเกิดการผูกขาดทางเศรษฐกิจขึ้นได้
เป็นที่น่าสังเกต(ว่า)	อนุพากย์	21 เป็นที่น่าสังเกต ว่าสภาวะการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในกลุ่มทุนทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นทุนการเงิน ทุนอุตสาหกรรม และทุนการค้าและบริการ
อาจ	คำ	25 ทั้งนี้อาจมีข้อตกลงร่วมกันในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อผลประโยชน์ทางการผลิตหรือการขาย
ดู	อนุพากย์	27 ในอดีตการสร้างอุดมการณ์ 'ความมั่นคงแห่งชาตินิยม' ของรัฐ ดูจะมีน้ำหนักที่เดียวในการสนองตอบต่อการเติบโตของทุน โดยเฉพาะในยุคความช่วยเหลือจากสหรัฐฯ หลังไหลเข้ามาในประเทศไทยในช่วงสงครามเวียดนาม และยุคขวาพิฆาตซ้ายก่อนป่าแตก
ดู	อนุพากย์	30 แต่ปัจจุบันการสร้างอุดมการณ์เบร์โคโนนิยม (วิวัฒน์ชัย อัครถาวร : 2526) ดูจะเป็นรากฐานสำคัญอันทรงพลังยิ่งของกระบวนการสะสมทุน
ดูเหมือน	อนุพากย์	35 ดูเหมือนจะใช้แบบหรือวิธีการใดก็ได้ ขอให้สร้าง 'จุดขาย' ได้ก็แล้วกัน
ดู	อนุพากย์	41 ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนดูจะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาก

เป็นที่น่าสังเกต(ว่า)	อนุพากย์	133 เป็นที่น่าสังเกต ว่าคนส่วนมากมักละเลยการศึกษาความสำคัญของระบบเครือข่าย และเพื่อนฝูงในวงการธุรกิจ
น่าจะ	คำ	135 ถ้าได้มีการศึกษาวิจัยอย่างเจาะลึกลงไป น่าจะเป็นการขยายพรมแดนความรู้ของ 'เศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจสังคม-วัฒนธรรม' อันจะให้ขยายแห่งนโยบายที่มีประโยชน์ได้ไม่น้อย
คง	คำ	136 ในเรื่องทิศทางอนาคตนั้น <u>ทุนสูง</u> แผ่ขยายอาณาจักรไปกว้างขวาง
อาจ	คำ	146 ระยะเวลาต่อไปการก้าวเข้าไปสู่วงการธุรกิจของผู้ประกอบการหน้าใหม่ๆ จริงๆ แม้จะเป็นธุรกิจเล็กๆ ก็อาจยากลำบากขึ้น เพราะต้นทุนขั้นต้นของการประกอบการจะแพงมากขึ้น เช่น ค่าที่ดิน ค่าก่อสร้างหรือเช่าอาคาร ฯลฯ
ดู	อนุพากย์	152 ในรูปแบบคล้ายธุรกิจขนาดเล็ก แต่ประสิทธิภาพการจัดการและพลังทุน เหนือกว่าร้านตามห้องแถวโดยทั่วไปมากมายนัก
เป็นที่น่าสงสัยว่า	อนุพากย์	153 พิจารณาในแง่ระยะยาว <u>เป็นที่น่าสงสัยว่า</u> ถึงเวลาแล้วหรือยังที่รัฐบาลต้องกำหนดแนวนโยบาย ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยอย่างจริงจังบ้าง โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ขายรายเล็กๆ เพราะเขาเหล่านั้น เป็นผู้มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดก่อนข้างมากกับประชาชนผู้บริโภคในวงกว้าง
น่าจะ	คำ	158 โดยเฉพาะอย่างยิ่งทิศทางการเติบโตของทุนขนาดใหญ่กับผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และสภาพแวดล้อม น่าจะเป็นเชิงนโยบายในอนาคตที่รัฐควรเอาใจใส่
หน่วยแสดงทัศนะ	รูปภาพที่ปรากฏ	ภาวะตลาดการเงิน :
คงจะ	คำ	53 ธนาคารกลางของเยอรมนีตะวันตก อาจจะต้องดำเนินนโยบายเข้มงวดมากขึ้น

นำ	คำ	63 ตัวเลขสองแสนกว่าล้านบาทดังกล่าว ความจริงนำจะสูงกว่านั้นมาก
คง	คำ	85 เมื่อต้นทุนการก่อสร้างเพิ่มขึ้น และราคาที่ดินก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โอกาสของการมีบ้าน เป็นของตัวเองของผู้มีรายได้น้อยคงยากลำบากขึ้น
ดูเหมือน(ว่า)	อนุพากย์	93 <u>ดูเหมือน</u> ว่ารัฐบาลไทยแทบจะไม่มีทำที่และแนวนโยบาย รวมทั้งมาตรการที่ชัดเจนต่อเรื่องที่ดินในเชิงมหภาคแต่ประการใดในปัจจุบัน
อาจ	คำ	109 เขาได้ยกตัวอย่างกรณีการ ประกอบธุรกิจโรงแรม และแสดงความไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่รัฐให้สิทธิประโยชน์แก่นายทุนขนาดใหญ่ ซึ่ง <u>อาจ</u> นำไปสู่การผูกขาดทางเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อภาระกระจายรายได้ (อากร ศูนย์ตระกูล : 2532)
ความจริงนั้น	วลี	113 <u>ความจริงนั้น</u> เป็นกระแสจาก ระบบสากล ซึ่งได้รับการผลักดันจากองค์กรเงินกู้ โดยเฉพาะธนาคารโลก USAID หรือองค์กรความช่วยเหลือระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนาของรัฐบาลสหรัฐฯ
เป็นที่น่าสังเกต(ว่า)	อนุพากย์	118 <u>เป็นที่น่าสังเกต</u> ว่าเขาได้รับแต่งตั้งก็ด้วยเหตุผลสำคัญประการหนึ่ง คือให้มาจัดทำนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจให้เป็นเอกชนหรือไม่
คง	คำ	120 ในกรณีของไทย <u>คง</u> ทานกระแสไม่อยู่ ทั้งที่มีแง่มุมหลายด้านที่ควรพิจารณาให้รอบคอบ เช่น จะแปรรูปรัฐวิสาหกิจใดบ้าง เพียงไร ด้วยเหตุผล และวิธีการใด เป็นต้น
ดู ดู	อนุพากย์ อนุพากย์	121 การแปรรูปรัฐวิสาหกิจให้เป็นเอกชนนั้น <u>ดู</u> จะสอดคล้องกับอุดมการณ์เสรีนิยมที่มีทุนเอกชนเป็นฐาน ไม่ใช่ทุนของรัฐ ในรูปรัฐวิสาหกิจที่มักถูกมองว่ามีประสิทธิภาพต่ำ การติดสินบน รางวัลตอบแทนคอร์รัปชันหลายรูปแบบได้กลายเป็น 'วัฒนธรรมแห่งอำนาจของธุรกิจสมัยใหม่' เพื่อ 'เปิดทางธุรกิจ' นั้น <u>ดู</u> เป็นเรื่องชอบธรรมที่จะปฏิบัติ และเป็นเรื่องยอมรับว่าเป็นความ จำเป็น

จะเห็นได้(ว่า)	อนุพากย์	88จะเห็นได้ ว่าอัตราดอกเบี้ยยูโรดอลลาร์ (3 เดือน) ร้อยละ 8.6875 สูงขึ้นจากร้อยละ 8.5 ในเดือนมีนาคม
ควร ควร	คำ คำ	54 นาย Karl Otto Poehl ประธานธนาคารกลางของเยอรมนีตะวันตกได้แสดงความคิดเห็นที่ไม่สนับสนุนนโยบายในการเร่งรวมเงิน 2 สกุลเข้าด้วยกัน โดยชี้ให้เห็นว่า การรวมเงินทั้ง 2 สกุล ควรทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป และควรใช้เวลาอีก 3-4 ปี เพื่อให้เกิดความพร้อมจากการวางมาตรการที่จะช่วยควบคุมและแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
หน่วยแสดงทัศนะ	รูปภาษาที่ปรากฏ	บทบาทของสหประชาชาติในเรื่องการลดอาวุธ : ดร.สมพงษ์ ชูมาก
คง	คำ	2 คงยังจำกันได้ว่าปี 2529 สหประชาชาติกำหนดให้เป็นปีสันติภาพสากล
จะเห็น(ว่า)	อนุพากย์	59 ตามแผนภูมิข้างต้น จะเห็น ว่าในจำนวนรายจ่ายทั้งหมดประมาณ 70% เป็นของ 6 มหาอำนาจใหญ่ทางทหาร คือ สหรัฐฯ อังกฤษ โซเวียต จีน ฝรั่งเศส และเยอรมันตะวันตก
จะเห็นได้(ว่า)	อนุพากย์	60 ถ้าพิจารณางบประมาณทางทหารเปรียบเทียบกับงบประมาณด้านอื่นๆจะเห็นได้ ว่ามีความแตกต่างกันมากและมองเห็นได้ชัดว่าโลกให้ความสำคัญทางด้าน การพัฒนาและเพิ่มพูนอาวุธมากกว่าด้านอื่นๆ มาก
จะเห็นได้(ว่า)	อนุพากย์	95 ตามแผนภูมิข้างต้น จะเห็นได้ ว่าภูมิภาคตะวันออกกลางนำเข้าอาวุธเป็นจำนวนมากที่สุด
ควรจะ	คำ	101 แต่ก็ไม่มีมาตรการควบคุมใดที่อาจจะตกลงกันได้
กล่าวกันว่า อาจจะ	อนุพากย์ คำ	106กล่าวกันว่า ทั้งสหรัฐและสห ภาพโซเวียตอาจจะถูกดึงเข้ามาร่วมในการขัดแย้งในภูมิภาคซึ่งจะทำให้การขัดแย้งขยายตัวไปเป็นสงครามโลกได้

ความจริง	วลี	107 <u>ความจริง</u> ความปรารถนา ของมนุษย์ที่จะใช้ความสามารถพิเศษของตนและทรัพยากรจากการสร้างสมอาวุธมาเป็นความพยายามที่สร้างสรรค์ในการที่จะใช้ความสามารถและทรัพยากรเหล่านี้ให้เกิดผลดีและสันติสุขแก่มนุษยชาติได้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล
กล่าวกันทั่วไป(ว่า)	อนุพากย์	110 <u>กล่าวกันทั่วไป</u> ว่าการควบคุมอาวุธ (Arms control) มีเป้าหมาย 3 ประการ
ความจริง	วลี	114 แต่ <u>ความจริง</u> ก็มีสี่มีเพียง 3 เหตุผลข้างต้นเท่านั้นที่ทำให้ประเทศต่างๆ เข้าร่วมลงนามความตกลงว่าด้วยการควบคุมอาวุธ
จะเห็น(ว่า)	อนุพากย์	116 ในส่วนขององค์กรระหว่างประเทศนั้น หากมองย้อนไปในประวัติ ศาสตร์จะเห็นวาทกรรมระหว่างประเทศทางด้านการเมืองทั้งหลาย จะมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่การมุ่งสร้างสันติภาพ
ความจริง	วลี	122 <u>ความจริง</u> ถ้าพิจารณาตามรูปศัพท์ของคำว่า 'การควบคุมอาวุธ' (Arms control) กับ 'การลดอาวุธ' (Disarmament) คำทั้งสองมีความหมายชัดเจนของตนเองอยู่แล้ว
ความจริง	วลี	124 <u>ความจริง</u> ในทางปฏิบัติ ถือกันว่า การควบคุมอาวุธเป็นมาตรการขั้นหนึ่งของการลดอาวุธ
โดยปกติ	วลี	134 การประชุมสมัยสามัญของสมัชชา <u>โดยปกติ</u> จะเริ่มขึ้นในวันอังคารของสัปดาห์ที่สามของเดือนกันยายนของทุกปี และดำเนินต่อไปจนถึงกลางเดือนธันวาคม
อาจจะ	คำ	135 สมัชชา <u>อาจ</u> จะมีการประชุม สมัยวิสามัญโดยการร้องขอของคณะมนตรีความมั่นคงของเสี้ยวส่วนใหญ่ของรัฐสมาชิก หรือโดยการร้องขอของรัฐสมาชิกรัฐหนึ่งรัฐใดโดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐสมาชิกส่วนใหญ่
โดยปกติ	วลี	145 <u>โดยปกติ</u> เมื่อที่ประชุมที่สมัชชาได้ตกลงพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระแล้ว สมัชชาก็จะส่งเรื่องต่างๆ เหล่านั้น ให้คณะกรรมการชุดใหญ่แต่ละชุดพิจารณาในรายละเอียด รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นต่อสมัชชาในเรื่องนั้นๆ ด้วย

คงมีความเป็นไปได้ที่(ว่า)	อนุพากย์	171 <u>คงมีความเป็นไปได้ที่</u> ว่าการประชุมดังกล่าวจะเป็นการประชุมปรึกษาหารือที่มีประโยชน์ หากมีการเตรียมการเพียงพอ และมีรัฐต่างๆเข้าร่วมทุกรัฐจากทั่วโลก
ดูเหมีย่น	อนุพากย์	245 <u>ดูเหมือน</u> สมาชิกจะมีบทบาทมากขึ้นทุกขณะในเรื่องนี้
โดยปกติ	วลี	249 <u>โดยปกติ</u> การเจรจาปัญหาอาวูทนิวเคลียร์เป็นเรื่องของมหาอำนาจที่มีอาวูทนิวเคลียร์ที่จะร่วมกันรับผิดชอบอย่างจริงจัง
อาจจะ	คำ	256 คณะกรรมการนี้จะเสนอ รายงานและคำแนะนำแก่คณะมนตรีความมั่นคง และ <u>อาจจะ</u> นำรายงานออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนหากคณะมนตรีความมั่นคงเห็นสมควร
โดยปกติแล้ว	วลี	288 <u>โดยปกติแล้ว</u> สมาชิกจะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับแทรกแซงในการจัดทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศโดยตรง
หน่วยแสดงทัศนะ	รูปภาพที่ปรากฏ	หนังสือว่าด้วยบรรษัทระหว่างประเทศของโลกที่สาม : ริงเจอร์ส ธนะพรพันธุ์
จะเห็นได้(ว่า)	อนุพากย์	3 <u>ดังจะเห็นได้</u> ว่า ประเทศที่เป็น เจ้าของ TWMs มักจะเป็น ประเทศที่มีความก้าวหน้าในการพัฒนาอุตสาหกรรม ดังเช่นกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในเอเชีย (เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮองกง และสิงคโปร์) ละตินอเมริกา (อาร์เจนตินา บราซิล และเม็กซิโก) รวมตลอดจนอินเดีย
อาจ	คำ	7 TWMs <u>อาจ</u> ต้องเริ่มพิจารณาทางเลือกในการลงทุนในต่างประเทศแทนการส่งออก
อาจ	คำ	10 หากผลประโยชน์จากสิทธิพิเศษทางการค้ามีอยู่เป็นอันมาก TWMs <u>อาจ</u> เริ่มพิจารณาที่จะเข้าไปลงทุนในประเทศที่ด้อยพัฒนามากกว่า ซึ่งยังคงได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าจากประเทศที่พัฒนาแล้วอยู่
อาจ	คำ	21 TWMs นิยมประกอบธุรกิจร่วมทุนกับนายทุนท้องถิ่น โดย <u>อาจ</u> ร่วมถือหุ้นเพียงส่วนน้อย

อาจ	คำ	22 ในบางกรณีนายทุนท้องถิ่นที่ร่วมลงทุน อาจ มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติร่วมกับ TWMs
โดยทั่วไปแล้ว	วลี	30 โดยทั่วไปแล้ว TWMs จำกัด การลงทุนเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้าน
อาจ	คำ	40 ดังที่ Wells (1983) เสนอทวิเคราะห์ไว้ อาจ เป็นเพียงลักษณะแรกเริ่มของ TWMs
ดูเหมือน	อนุพากย์	43 แต่ในปัจจุบัน ดูเหมือน จะไม่มีใครกล่าวถึงความแตกต่างระหว่าง MNCs ของญี่ปุ่นกับ MNCs ของประเทศที่พัฒนาแล้วอื่นๆ อีกเลย
หน่วยแสดงทัศนะ	รูปภาพที่ปรากฏ	ข้อจำกัดสิทธิอุทธรณ์คดีอาญา : นายบัญญัติ วิสุทธีมรรค
อาจ	คำ	19 บุคคลผู้ถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิดในคดีอาญาที่พิจารณาแบบ Indictment อาจ อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาไปยังศาลอุทธรณ์ (Court of Appeal) แต่ต้องขอและได้รับอนุญาตให้อุทธรณ์ (Leave to Appeal) จากศาลอุทธรณ์เสียก่อน
คงจะ	คำ	23 คง จะเป็นเพราะว่าคดีแบบ Indictment มีการชี้ผิดถูกโดยคณะลูกขุน เมื่อชี้ว่าไม่ผิดก็ควรจะต้องยุติ
อาจ	คำ	25 อาจ จำแนกข้อจำกัดสิทธิ อุทธรณ์ได้ดังนี้
น่าจะ	คำ	48 ปัจจุบันได้มีการขยายระยะเวลาอุทธรณ์ออกไปเป็น 1 เดือน แล้วจึง น่าจะ ต้องถือหลักว่าจะต้องอุทธรณ์ พร้อมกับมีคำอนุญาตหรือรับรองเสียภายในระยะเวลาอุทธรณ์
อาจ	คำ	86 หากยื่นครั้งแรกศาลไม่รับ ก็ อาจ ทำยื่นใหม่ได้ภายในอายุความ (ฎีกาที่ 972/2479)

สาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (5 บทความ)

หน่วยแสดงทัศนะ	รูปภาพที่ปรากฏ	ปีเตอร์เลียม : ผลงานสำคัญในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต ? : โยธิน ทองเป็นใหญ่ เขียน
ดูเหมือน(ว่า)	อนุพากย์	2 ในปัจจุบันดูเหมือน ว่าปีเตอร์เลียม เป็นยาตำที่แทรกอยู่ในชีวิตประจำวันของคน
คง	คำ	6 นอกจากนี้ คงจำกันได้ว่าในสมัยหนึ่งรัฐบาลได้รณรงค์ให้ประชาชนประหยัดการใช้ไฟฟ้าอย่างจริงจัง ด้วยเหตุผลที่ว่า น้ำมันดิบมีราคาแพงและหาซื้อได้ยาก
อาจ	คำ	7 จึงอาจทำให้หลายคนอยากทราบว่าการผลิตพลังงานในรูปแบบต่างๆ เช่น ไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น ได้มาจากไหน และจะมีพลังงานเหล่านี้ใช้ต่อไปหรือไม่
คงเป็นที่ทราบกันแล้ว(ว่า)	อนุพากย์	8 คงเป็นที่ทราบกันแล้ว ว่าปีเตอร์เลียมก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นต้นกำเนิดของพลังงานเหล่านี้ แต่อาจยังไม่ทราบว่ามีปีเตอร์เลียมมีความสำคัญเท่าใดในการก่อให้เกิดพลังงานเหล่านี้
อาจจะ	คำ	
อาจ	คำ	12 แม้คำถามบางข้อจะไม่สามารถตอบได้ชัดเจนลงไป แต่ก็พยายามอธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจสถานการณ์ที่อาจเป็นไปได้
เชื่อกัน(ว่า)	อนุพากย์	20 ในปัจจุบันเชื่อกัน ว่าปีเตอร์เลียมส่วนใหญ่เกิดจากซากพืชซากสัตว์ที่ตายและถูกทับถมจมอยู่ใต้ดินเป็นเวลาหลายล้านปี และสะสมตัวอยู่ใต้ดินลึกเป็นหลายร้อยจนถึงหลายพันเมตร
อาจ	คำ	27 สำหรับการผลิตก๊าซธรรมชาติที่ผลิตขึ้นมาได้ จะมีเปอร์เซ็นต์สูง เมื่อเทียบกับปริมาณก๊าซธรรมชาติ ที่มีอยู่ทั้งหมดในแหล่งเก็บ (อาจสูงถึง 90% หรือมากกว่า)
กล่าวกันว่า)	อนุพากย์	38 ส่วนในทวีปอเมริกา กล่าวกัน พบน้ำมันดิบตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 16

ถือกัน(ว่า)	อนุพากย์	41 กิจการปิโตรเลียมสมัยใหม่ ถือกัน ว่าเริ่มในปี พ.ศ. 2402 เมื่อได้มีการเจาะหลุมเพื่อหาน้ำมันดิบ และพบน้ำมันดิบที่ความลึก 21 เมตร มลรัฐเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
จะเห็นได้(ว่า)	อนุพากย์	74 เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการใช้ปิโตรเลียมกับถ่านหินแล้ว จะเห็นได้ ว่าถ่านหินเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญมาก่อนปิโตรเลียม
ดูเหมือน(ว่า)	อนุพากย์	113 ดูเหมือน ว่าประเทศกำลังพัฒนาจะได้รับผลกระทบมากกว่า และโดยปกติจะมีผลไปถึงราคาน้ำมันดิบที่ซื้อขายกันทั่วไป
จะเห็นได้(ว่า)	อนุพากย์	149 อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ ว่าทั้งประเทศพัฒนาแล้ว และประเทศกำลังพัฒนา ใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันเพื่อใช้ในการขนส่งมากที่สุด
อาจ	คำ	175 ฉะนั้นจึงอาจมีอุปสรรคเกิดขึ้น เพราะประเทศเจ้าของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมอาจไม่เต็มใจที่จะผลิตปิโตรเลียมนั้นในราคาที่ผู้ซื้อเสนอให้ หรืออาจจะต้องการเก็บปิโตรเลียมนั้นไว้ใช้เองภายหลัง
ดูเหมือน	อนุพากย์	176 ด้วยเหตุนี้การที่จะประมาณ ว่าในแต่ละประเทศจะมีปิโตรเลียมใช้ไปอีกนานเท่าใดนั้น จึงเป็นสิ่งที่ดูเหมือนจะยากมากขึ้นไปอีก
โดยทั่วไป	วลี	185 โดยทั่วไปปริมาณสำรองที่กล่าวถึงกันจะเป็นปริมาณสำรองชนิดที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว (proved reserve) ที่จะเอามาใช้ได้ภายใต้สภาพเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในปัจจุบัน
น่าจะ อาจจะ	คำ คำ	186 นอกจากนี้ยังมีปริมาณสำรองที่น่าจะเป็นไปได้ (probable reserve) และปริมาณสำรองที่อาจจะเป็นไปได้ (possible reserve) ซึ่งมีความไม่แน่นอน (ตามลำดับ) สูงกว่าปริมาณสำรองที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว

จะเห็นได้(ว่า) คงจะ	อนุพากย์ คำ	199 จากแนวโน้มในอดีต <u>จะเห็นได้</u> ว่าทั้งปริมาณ สำรองของน้ำมันดิบและของก๊าซธรรมชาติยังคงจะเพิ่มขึ้นในอนาคต แต่คงจะเป็นการยากที่จะคาดได้ถูกว่าเมื่อใดที่ปริมาณสำรองของน้ำมันดิบหรือของก๊าซธรรมชาติจะเริ่มลดลง
คงจะ	คำ	222 ปริมาณความต้องการใช้น้ำมันดิบในรูปของพลังงานในอนาคต คงจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำกว่าของก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน
คงจะ	คำ	223 การใช้ปิโตรเลียมในรูปของพลังงานต่างๆ ไป <u>คงจะ</u> ลดลงมากในอนาคต โดยปิโตรเลียมส่วนใหญ่จะถูกใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการขนส่ง ในการผลิตปุ๋ยและในการผลิตเคมีภัณฑ์อื่นๆ
อาจ	คำ	228 แม้น้ำมันและก๊าซธรรมชาติจะมีราคาถูกในปัจจุบัน แต่ก็ <u>อาจ</u> มีวันใดวันหนึ่งที่มีวิกฤตการณ์น้ำมันเกิดขึ้นอีก
ความจริงแล้ว	วลี	231 <u>ความจริงแล้ว</u> ไม่มีคำตอบที่เป็นสูตรสำเร็จที่ใช้แก้ปัญหาเหล่านี้
อาจ	คำ	232 สิ่งที่เราทำได้คือเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเพื่อที่จะรับสถานการณ์ต่างๆ ที่ <u>อาจ</u> เกิดขึ้นในอนาคต
หน่วยแสดงทัศนะ	รูปภาษาที่ปรากฏ	การปลุกถ่ายไขกระดูก : นายแพทย์ ปัญญา เสกสรรค์
จะเห็นได้(ว่า)	อนุพากย์	<u>7จะเห็นได้</u> ว่าไม่ใช่วิธีที่ยั่งยืน
อาจ	คำ	31 หลังจากนั้นก็ช่วยให้ไขกระดูกกลับคืนมาทำงานได้ด้วยการปลุกถ่ายมะเร็งที่ <u>อาจ</u> ใช้วิธีนี้รักษา ได้แก่ มะเร็งต่อมไทรอยด์ มะเร็งเต้านม มะเร็งลูคิเมีย มะเร็งปอด neuroblastoma multiple myeloma และ melanoma
อาจ	คำ	42 เตรียมผู้ป่วยโดยให้ยาเคมีบำบัด และ/หรือรังสีรักษาแก่ผู้ป่วยเพื่อลดภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยมิให้ปฏิเสธไขกระดูกที่เข้าไปใหม่ ทำลายไขกระดูกเดิมที่ <u>อาจ</u> ไม่ปกติ หรือเพื่อทำลายเซลล์มะเร็งให้หมดไปจากร่างกายก่อน เพื่อมิให้โรคกลับเป็นใหม่อีก

อาจ	คำ	56 ยากำเชื้อราอาจจำเป็นต้องให้ในกรณีที่ใช้ไม่ลดลง
จะเห็นได้(ว่า) น่าจะ	อนุพากย์	70 การรักษาคด้วยวิธีนี้จะเห็นได้ว่าโดยหลักการน่าจะทำได้ง่าย
จะเห็นได้(ว่า)	อนุพากย์	71 แต่หากพิจารณาตามขั้นตอนต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบในการปลูกถ่ายไขกระดูกแล้ว จะเห็นได้ว่าจะทำได้เฉพาะในสถาบันที่มีความพร้อมในด้านต่างๆ ตั้งแต่ได้เฉพาะในสถาบันที่มีความพร้อมในด้านต่างๆ ตั้งแต่ lab ที่ครบถ้วนทั้งทางด้านเกี่ยวกับการติดเชื้อ chemistry HLA typing การตรวจการทำงานของอวัยวะต่างๆ
อาจจะ	คำ	83 อย่างไรก็ตามเมื่อความก้าวหน้าต่างๆ ของวิธีการนี้ มีมากขึ้น ผู้ป่วยจะปลอดภัยมากขึ้น และค่าใช้จ่ายต่างๆ อาจลดลง
หน่วยแสดงทีชนะ	รูปภาพที่ปรากฏ	พิทักษ์สิ่งแวดล้อมของชาติด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี : ไชยยุทธ กลิ่นสุคนธ์
เป็นที่ทราบกันดี(ว่า)	อนุพากย์	1 เป็นที่ทราบกันดี ว่า ในปัจจุบันทรัพยากรในประเทศได้ถูกใช้อย่างไม่ประหยัด และเป็นผลทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
อาจ	คำ	11 หากไม่มีการป้องกันแก้ไขและฟื้นฟู หรือการจัดการที่ดีพอ สภาพสิ่งแวดล้อมก็อาจเสื่อมโทรมลงอย่างมาก
อาจ	คำ	19 ป้องกันการร่อยหรอและเสื่อมโทรม เป็นการดำเนินการโดยพิจารณาหาทางป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรไว้ล่วงหน้า รวมทั้งมาตรการการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

อาจ	ค่า	28 การใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาหลายชนิดที่ร่อยหรอหมดไป โดยไม่อาจฟื้นฟูให้มีสภาพกลับมาใหม่ได้อีก และอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น การทำเหมืองขุดแร่ ทรัพยากรแร่จะร่อยหรอหมดไป โครงสร้างของชั้นดิน-หินเปลี่ยนไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และยังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นด้วย
อาจจะ	ค่า	57 จุดประสงค์ของการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก็เพื่อพิจารณาเลือกสถานที่ตั้งที่เหมาะสม ประเมินผลกระทบทางบวกและทางลบ อันอาจเกิดจากกิจกรรมพัฒนานั้นต่อสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ
อาจ	ค่า	67 ของเสียจากกิจกรรม หรืออุตสาหกรรมประเภทหนึ่ง อาจเป็นประโยชน์ในการผลิตสารอื่นได้อีก
จะเห็นได้(ว่า)	อนุพากย์	68 จะเห็นได้ ว่าการนำกลับไปใช้ประโยชน์อีก จะเป็นการควบคุมและลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมลงไปได้มาก
อาจ	ค่า	69 สำหรับขั้นสุดท้าย คือการฟื้นฟูสภาพของสิ่งแวดล้อมตามหลักที่กล่าวมาแล้วนั้น หมายถึงสิ่งแวดล้อมเกิดการสูญเสียสภาพไปแล้ว ซึ่งอาจมีทั้งด้านปริมาณและคุณภาพเปลี่ยนไป หากยังไม่สามารถทำให้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมฟื้นตัวได้เอง ก็อาจจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรกลช่วยให้ฟื้นตัวเร็วขึ้น เช่น การปลูกป่าทดแทนในพื้นที่หลังการทำเหมืองแร่ หรือการทำป่าไม้
อาจ	ค่า	71 ลำน้ำที่เน่าเสียก็อาจใช้การเติมอากาศลงในลำน้ำด้วยเครื่องเติมอากาศ (instream aeration) ควบคู่ไปกับการควบคุมมลพิษที่แหล่งกำเนิดให้ลดน้อยลงที่สุดหรือไม่เลย
หน่วยแสดงทัศนนะ	รูปภาพที่ปรากฏ	ใช้วิถีชีวิตให้ดีขึ้นด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ปราณี นันทศรี
ควร	ค่า	45 เนื้อสัตว์ควรรับประทานสุก

อาจจะ	คำ	64 ป่าไม้ที่ถูกตัดหมดไปด้วยความโลภ ความเห็นแก่ได้ ก็ <u>อาจจะ</u> ทดแทนได้ด้วยการปลูกป่า
อาจ	คำ	75 เหตุเกิดครั้งนี้เพราะความผิดพลาดของมนุษย์ผู้ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั่นเอง ที่ตัดสินใจสร้างโรงงานไฟฟ้าปรมาณู แต่ไม่ยอมสร้างอุโมงค์คอนกรีตซึ่งกำหนดไว้ให้สร้างหนา 2 เมตร มีมูลค่า 30% ของเตาปรมาณู เพื่อป้องกันอุบัติเหตุอัน <u>อาจ</u> เกิดขึ้น เช่นในกรณีนี้
ความจริงแล้ว	วลี	81 <u>ความจริงแล้ว</u> โรคต่างๆ ก็มีอยู่แล้วแต่เรายังค้นไม่พบ
ควร	คำ	87 การพักผ่อน <u>ควร</u> อยู่ในที่เงียบสงบ ไม่มีเสียงรบกวนมากเกินไป
ควร	คำ	90 <u>ควร</u> เดินเล่นออกกำลังกาย เดินทางไปทัศนจารในที่ต่างๆ เพื่อผ่อนคลาย
หน่วยแสดงทัศนะ	รูปภาษาที่ปรากฏ	เทคโนโลยี เอนไซม์ : จิราภรณ์ สุขุมวาสี
ที่จริงแล้ว	วลี	1 ปัจจุบันคำว่า เอนไซม์ เริ่มเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากขึ้น ซึ่ง <u>ที่จริงแล้ว</u> เราควรจะรู้จักเอนไซม์กันเป็นอย่างดีมานาน เพราะเอนไซม์เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ สัตว์ และพืชโดยตรง
ที่สำคัญคือ	อนุพากย์	19 <u>ที่สำคัญคือ</u> การผลิตจากจุลินทรีย์สามารถทำได้ปริมาณมาก ใช้เวลาน้อยกว่า และสกัดออกมาง่ายกว่า
อาจ	คำ	31 ตัวอย่างเอนไซม์ที่ใช้ในการวินิจฉัยโรค ได้แก่ กลูโคสออกซิเดส ใช้ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด หากสูงกว่า 200 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร แสดงว่าผู้นั้น <u>อาจ</u> เป็นโรคเบาหวาน
อาจจะ	คำ	32 การตรวจระดับกรดยูริกโดยใช้ยูริเคส หากสูง <u>อาจ</u> จะเป็นโรคเก๊าท์ (โรคปวดตามข้อ) เนื่องจากมีกรดยูริกมาเกาะ

ประวัติผู้เขียน

นางสาวสุธิดา สุนทรวิภาต เกิดวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2511 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ในปีการศึกษา 2531 และเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ
พ.ศ. 2532 ปัจจุบันทำงานที่บริษัท แปซิฟิคคอร์ปอเรชั่น จำกัด

